



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 7 tháng 11, 2023

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura, (832) 622-0716

rosio.torres-segura@cco.hctx.net

NGÀY BẦU CỬ TRONG QUẬN HẠT HARRIS **Các Trung Tâm Bầu Cử Đang Mở Cửa Phục Vụ Các Cử Tri**

(Houston, TX) – Bà Teneshia Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris đã tổ chức một cuộc họp báo sáng nay để cung cấp thông tin liên quan đến số phiếu bầu vào buổi sáng sớm và tình hình đang diễn ra vào Ngày Bầu Cử.

Bà Teneshia Hudspeths Giám Đốc Nha Hành Chánh nói tại cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng nay, “Tôi rất vui mừng thông báo với quý vị rằng tất cả 701 trung tâm bầu cử đang mở cửa, và cho đến hiện giờ có hơn 40,000 công dân đã đi bầu. Đây là một thành tựu lớn.”

Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm, “Trong lịch sử bầu cử, việc các phòng phiếu mở cửa trước 7 giờ sáng là một thách thức to lớn đối với những người điều hành bầu cử. Điều này đã xảy ra y như trong 12 năm tôi đã làm việc cho Các Giám Đốc Nha Hành Chánh Đảng Cộng Hòa và hai năm tôi đã làm việc cho Các Giám Đốc Nha Hành Chánh Đảng Dân Chủ.”

Ty Bầu Cử của Nha Hành Chánh Quận Harris phối hợp với hai đảng chính trị chính để tuyển dụng các trưởng ban điều hành phòng phiếu và nhân viên làm việc tại các phòng phiếu. Tuy nhiên, sẽ có những trục trặc, bao gồm các trưởng ban điều hành phòng phiếu hủy bỏ vào phút cuối hoặc không có mặt tại phòng phiếu, các nhân viên bầu cử không tuân thủ các hướng dẫn được sắp xếp trước Ngày Bầu Cử, những thách thức trong việc lắp ráp thiết bị, và các vấn đề kỹ thuật có thể giải quyết được. Một vài trường hợp này đã xảy ra sáng nay khi 93% các trung tâm bầu cử đã mở cửa trước 7 giờ sáng.

Để giảm thiểu những vấn đề này có thể xảy ra, Ty Bầu Cử đã chỉ định các kỹ thuật viên làm việc tại mỗi trung tâm bầu cử, thêm nhân viên chờ đợi sẵn, thiết bị dự phòng cũng có sẵn, và hệ thống Service Now để trả lời các cuộc gọi điện thoại và chuyển tiếp các cuộc gọi đến đúng các ban ngành phù hợp để có thể giúp họ giải quyết kịp thời các vấn đề.

Theo Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh, không có các cuộc bầu cử hoàn hảo, và các thách thức này xảy ra trong mỗi chu kỳ bầu cử. Đó là lý do tại sao, trước mỗi cuộc bầu cử, Ty Bầu Cử tổ chức những buổi huấn luyện, bảo trì thiết bị, mua sẵn các vật liệu cần thiết cho bầu cử, và bảo đảm các thiết bị bầu cử được giao đến tất cả các địa điểm trước Ngày Bầu Cử.

Tính đến 1 giờ chiều, hơn 87,000 công dân đã đi bầu. Tổng cộng có 701 trung tâm bầu cử mở cửa cho đến 7 giờ tối nay. Các trưởng ban điều hành phòng phiếu chịu trách nhiệm cho việc đóng cửa và trả lại tất cả các thiết bị và tài liệu cần thiết để tiến hành việc kiểm phiếu trong Đêm Bầu Cử.

Các kết quả bầu cử không chính thức sẽ được đăng tại [HarrisVotes.com](https://www.harrisvotes.com) khi các số phiếu được chuyển về trung tâm kiểm phiếu vào đêm bầu cử, bắt đầu sau 7 giờ tối với các kết quả của Bầu Cử Sớm và Bầu Cử Bằng Thư. Các kết quả chính thức sẽ được công bố khi việc kiểm phiếu được chính thức hoàn tất.

Để có được các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại **@HarrisVotes** và **@HarrisCoTxClerk**.

###